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รายงานการประชุมคณะท างานหลักสูตรแพทย์แผนไทย 
ครั้งที่ 5/2567 

วันศุกร์ที่  23  สิงหาคม พ.ศ. 2567 
ณ  ห้องประชุม 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  
รายนามผู้เข้าประชุม 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ    ลี้สยาม          ประธานคณะท างาน 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา    ตันกิจจานนท์           ผู้ท างาน 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์      สุมาล ี                 ผู้ท างาน 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์    เสรีวัตร          ผู้ท างาน 
5) อาจารย์บุตรโต     นามบุญเรือง          ผู้ท างานและเลขานุการ 
6) นางสาวนงลักษณ์       ฤทธิ์ค า          ผู้ชว่ยเลขานุการ  

 

รายนามผูไ้ม่เข้าร่วมประชุม 
  - 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ประธานฯในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 สาขาฯ จะจัดท า FAQ ของแต่ละหลักสูตร 

             เลขาฯ แจ้งในที่ประชุมให้ทราบ ว่าสาขาฯ จะจัดท า FAQ ของแต่ละหลักสูตร ดังนั้น ขอให้
หลักสูตรเตรียมการเรื่องของค าถามและค าตอบในการจัดให้สาขาวิชาฯ เพื่อด าเนินการต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

  1.2 ประธานชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ เตรียมจัดท าแบบส ารวจประเมินนักศึกษาและนายจ้าง 
  เลขาสาขาฯ แจ้งในที่ประชุมเรื่องเตรียมจัดท าแบบส ารวจนักศึกษาของหลักสูตรในการประกอบ
อาชีพภายหลังการเรียนจบ และประเมินความพึงใจของนายจ้างเรื่องความพึงพอใจต่อคุณภาพของ บัณฑิต โดยจะ
จัดท าแบบสอบถามนี้ในขุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย จึงขอให้ประธาน ขุดวีขาด าเนินการเพ่ือ
เตรียมการเก็บข้อมูลในส่วนนี้ด้วย 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรด 
  ที่ประชุมมิมติรับทราบตามเสนอ และประธานในที่ประชุมได้เสนอว่า การเก็บรวบรวม 
ข้อมูลในส่วนนี้น่าจะต้องเก็บช่วงบัณฑิตมารับปริญญาจะดีกว่า เพราะจะได้ข้อมูลที่ตรงมากกว่า ซึ่งต่างจากการ
เก็บข้อมูลในช่วงการเรียนในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
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1.3 จะมีการส ารวจอุปกรณ์การเรียนของแต่ละหลักสูตรเพื่อดูภาพรวมความพร้อมในการ 
น าไปจัดการเรียนการสอน 

       เลขาฯ แจ้งในที่ประชุมว่าจะมีการส ารวจอุปกรณ์การเรียนของแต่ละหลักสูตรเพ่ือดู
ภาพรวมความพร้อมในการน าไปจัดการเรียนการสอน และหากมีอุปกรณ์ใดที่ยังขาดอยู่จะได้สาม่ารถรวบรวมเพ่ือ
ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการเพ่ือของบประมาณในการด าเนินการต่อไปได้เพ่ือให้อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนเพียงพอ  
      จงึเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
      ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์แผนไทย  
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4/2567 เมื่อ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2567   
  ที่ประชุมรับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 - 
  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ขอความร่วมมือในการส ารวจอุปกรณ์การเรียนการสอนในชุดวิชาที่ต้องการเพิ่มเติมเพื่อเขียน
โครงการของบประมาณ 
 เสขาฯ แจ้งขอความร่วมมือในการส ารวจอุปกรณ์การเรียนการสอนในชุดวิชาที่ต้องการเพ่ิมเติมเพ่ือเขียน
โครงการของบประมาณ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบกับการส ารวจและจัดท าเป็นโครงการต่อไป ผศ.อดิศักดิ์ 
สุมาลี เสนอแนะเพ่ิมเติมเรื่องของการจัดท าเป็นโครงการและของบประมาณแผ่นดินเพ่ือจัดซื้อตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
           4.2 กิจกรรมไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจ าปีการศึกษา 1/2567 
                ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา เรื่อง กิจกรรมไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจ าปีการศึกษา 1/2567 ซ่ึง
ขอให้ที่ประชุมร่วมกันก าหนดวันจัดงาน 
       จงึเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติทบทวนวันจัดงานว่าจะสามารถด าเนินการจัดได้หรอืไม่ เนื่องจากอยู่
ในช่วงปลายปีงบประมาณ 
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ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 
                  กิตติ ลี้สยาม 
                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ ลี้สยาม) 

                                                                           ประธานคณะท างานหลักสูตรแพทย์แผนไทย 
       บุตรโต นามบุญเรือง 

                     (อาจารย์บุตรโต นามบุญเรือง) 
           เลขานุการคณะท างานหลักสูตรแพทย์แผนไทย 
 

     นงลักษณ์   ฤทธิ์ค า 
                    (นางสาวนงลักษณ์   ฤทธิ์ค า)           
                             ผู้ช่วยเลขานุการ  
                         ผู้จดบันทึกการประชุม 
 


